

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI
NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa các cô, chú, anh, chị, bà con cử tri!

Tôi xin phép được giới thiệu, tôi tên TRẦN THỊ MINH TÂM, hiện là Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Công việc chuyên môn thường ngày của tôi là tham mưu hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh; tham mưu theo dõi hoạt động văn hóa - văn nghệ, báo chí - xuất bản, tuyên truyền biển đảo, thông tin đối ngoại; biên tập, vận hành Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh; theo dõi thông tin dư luận xã hội và một số nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất khác.

Trong số các nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ đặc biệt nổi bật của tôi là tham mưu theo dõi, tổng hợp, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các địa phương, đơn vị liên quan chỉ đạo kiểm tra, xác minh, giải quyết các vụ việc nổi cộm trên địa bàn tỉnh do dư luận xã hội và báo chí phản ánh.

Từ năm 2017 đến nay, tôi cùng với đồng nghiệp trong phòng của mình đã theo dõi, tổng hợp, báo cáo hàng nghìn vụ việc liên quan đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, an ninh, trật tự an toàn xã hội và những vấn đề dân sinh, công tác quản lý của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Trung bình mỗi năm, có hơn 30 báo cáo với khoảng 600 vụ việc được chúng tôi tổng hợp, trình lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố và các sở, ngành có vụ việc liên quan, đề nghị kiểm tra, xác minh, chỉ đạo giải quyết.

Một tín hiệu đáng mừng, kể từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tất cả các báo cáo tổng hợp vụ việc nổi cộm được dư luận xã hội và báo chí phản ánh đều được UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các địa phương, đơn vị có vụ việc liên quan kiểm tra, xác minh, kịp thời xử lý và báo cáo kết quả giải quyết cho UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Qua đó, rất nhiều vụ việc đã được các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, chỉ đạo xử lý kịp thời. Đáng tiếc, vẫn còn một số vụ việc chưa được xử lý dứt điểm hoặc việc xử lý còn chậm trễ, kéo dài.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa bà con cử tri!

Được cử tri cơ quan, cử tri nơi cư trú tin tưởng, giới thiệu; qua các bước hiệp thương, được có tên trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 và được phân công về ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 15, huyện Mộ Đức, đối với cá nhân tôi, đó vừa là vinh dự nhưng cũng vừa là trách nhiệm hết sức to lớn trước cử tri và nhân dân, đặc biệt là nhân

dân 07 xã phía Bắc của huyện Mộ Đức – địa phương nơi tôi được giới thiệu làm đại biểu. Bởi theo nhận thức của tôi, HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; đại biểu HĐND là người có trọng trách *đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân* trong việc xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, thực sự là của dân, do dân và vì dân.

Qua theo dõi, tìm hiểu, tôi được biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, tuy gặp nhiều khó khăn, bất lợi do suy thoái kinh tế, thiên tai dịch bệnh..., nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền huyện Mộ Đức; sự đóng góp tích cực của nhân dân, các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ; cơ sở hạ tầng được đầu tư tương đối đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao...

Tuy nhiên, bên cạnh đó, kết quả phát kinh tế - xã hội của huyện chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế, nhất là lợi thế về ngư nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp. Thu ngân sách hàng năm đạt chỉ tiêu nhưng chưa có nguồn thu lớn, chủ động và ổn định; chi cho đầu tư phát triển còn ở mức thấp. Cơ sở vật chất trường, lớp học một số nơi xuống cấp; trang thiết bị y tế, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Công tác giảm nghèo chưa thực sự bền vững, người dân ở nông thôn còn thiếu việc làm. Đời sống nhân dân và an sinh xã hội còn nhiều vấn đề cần phải quan tâm giải quyết.

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa bà con cử tri!

Với trách nhiệm của một cán bộ công chức đang công tác ở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng; với vai trò của nữ ứng cử viên, cùng thiên chức của một người phụ nữ, người mẹ, người sinh ra vốn đã giàu lòng trắc ẩn – tôi đặc biệt quan tâm những vấn đề có liên quan đến *phụ nữ, trẻ em, người già, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội*. Mục tiêu, lý tưởng mà tôi hướng đến là đem lại *sự hài lòng và hạnh phúc* cho những người xung quanh và cho cả cộng đồng.

Kính thưa bà con cử tri!

Mục tiêu thì luôn cao cả và thực tế thì không phải lúc nào cũng dễ thực hiện, nếu không có sự kiên định, quyết tâm và điều kiện để thực hiện.

Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, vai trò của đại biểu HĐND tỉnh với Chương trình hành động như sau:

Thứ nhất, không ngừng học tập nâng cao trình độ, trau dồi kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh người đại biểu, có những đóng góp thiết thực trong xây dựng Nghị quyết, chính sách của HĐND tỉnh *sát, đúng, phù hợp với thực tế*, xứng đáng với niềm tin, nguyện vọng và sự mong mỏi của cử tri.

Thứ hai, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, với nhân dân; dành thời gian thỏa đáng để đi cơ sở tiếp xúc cử tri, nắm bắt kịp thời và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND tỉnh, với các cấp, các ngành nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, đóng góp sức mình trong việc xây dựng sự nghiệp chung và xây dựng 07 xã phía Bắc của huyện Mộ Đức - nơi tôi được giới thiệu làm đại biểu, ngày càng phát triển; phấn đấu mục tiêu đến năm 2025 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Thứ ba, tích cực theo dõi, giám sát, tham mưu đề nghị các cơ quan chức năng, địa phương, đơn vị quan tâm giải quyết những vụ việc nổi cộm còn tồn đọng đã được cử tri, báo chí, dư luận xã hội phản ánh, qua đó làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Một lần nữa tôi muốn nhắc lại rằng, được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này, với tôi, là một vinh dự, giúp tôi ý thức cao hơn về trách nhiệm của mình. Do đó, cho dù trúng cử hay không trúng cử, bản thân với trách nhiệm của một đảng viên, vẫn luôn cố gắng hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nỗ lực nghiên cứu thực tiễn, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 238-QĐ/TW ngày 20/9/2020 của Ban Bí thư, về ban hành *Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.*

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến cấp ủy, chính quyền địa phương; cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được trình bày Chương trình hành động của mình, nếu vinh dự được trở thành người đại biểu dân cử!

Trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, bà con cử tri đã chú ý lắng nghe!

Xin kính chúc quý vị đại biểu và bà con cử tri mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc!

Xin chân thành cảm ơn!

**ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

(Đã ký)

Trần Thị Minh Tâm